



## มร.ลป. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการการฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ้อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการการฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ้อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารธรรม ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์ทิวรัฐ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุพรรณิ ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการจัดการทุนทางวัฒนธรรมจากการฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ้อมต่อในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัยบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งเป็นการหารือถึงกระบวนการสร้างรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ้อมต่อของชุมชนวัดศิลปะพม่าเมืองลำปางที่ยั่งยืนต่อไป

ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ขนมเปียะ ลายนกยูง ลายกระต่าย ลายกามเทพ ซึ่งเป็นลวดลายอัตลักษณ์ในวัดพม่าเมืองลำปาง และลายไกรษัฎา สัญลักษณ์ของสะพานรัษฎา ที่สร้างสรรค์ในแนวทางผสานวัฒนธรรม ร่วมกับร้านขนมเปียะ ลีรุ่งเรือง และผลิตภัณฑ์ชุดแผ่นเซรามิกหอม ที่ผสานลวดลาย ลายนกยูง ลายกระต่าย ลายกามเทพ และกลิ่นหอมมวลดอกไม้ ใช้สำหรับประดับตกแต่งพื้นที่และสร้างความหอมผ่อนคลาย ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แบบนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขนมเปียะลีรุ่งเรือง และร้านหม่องไถ่ยั้ง กาดกองต้า



## มร.ลป. ลงนาม MOU ทางวิชาการกับ Hainan College of Foreign Studies



เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศ. Huang Xuebin อธิการบดีวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies) มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ อ.อัจฉริยา คุรุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.บัณฑิตกาญจก ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศไห่หนาน ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในอนาคต





# สนง. สหกิจศึกษาฯ มร.ลป. จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน



ผศ.สุรธรรม จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะที่รัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.สารลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรยายเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน และร่วมเสวนาเรื่อง มุมมองของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิศักดิ์ ต๊ะปัญญา พร้อมด้วย คุณชายศักดิ์ ไชยจิตต์ ครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด อ.ญาดามณี เชื้อนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และ อ.ดร.ชุตินิษฐ ปานคำ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเวทีการเสวนาในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะการทำงานให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผู้ใช้น้ำใจ ที่ต้องการบัณฑิตรอบรู้พร้อมทั้งศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสนับสนุนองค์กรที่ดำเนินงานอย่างบรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

## มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ



เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินุบลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานหลังวัดปางแสนทอง ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวคำนำอันมีนัยสำคัญในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ รู้จักการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำวัง และบริเวณวัดปางแสนทอง ให้สะอาดและคงอยู่คู่เมืองนครลำปางต่อไป





# คณะครุศาสตร์ มร.ลพ. จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567



เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.วิจิตา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ.ปรมิินทร์ วงษ์คำสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ อีกทั้งมีการร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ดังนี้

อ.ดร.ชรักรักษ์ ปัญญามูลงษา อ.ดร.สุธิดา พลธานี รศ.ดร.อัมเรศ เนตาลีธิ์ และ ผศ.ดร.พงศ์วัชร พงกันหาฐานข้อมูลตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 อ.ดร.เกษนีย์ อินอ้าย ผศ.ดร.ดวงพร อุจน์จิตต์ อ.สมบัติ คำมูลแก้ว อ.ดร.พงศ์ทวี ทัตวา อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน อ.อภิรดี จินคร้าม และ ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดภัย แก้ว ฐานข้อมูลตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 2 รศ.ดร.สายชล เพียรผดุงพร อ.ดร.นิพัทธ์นธ์ นันทะวงค์ และ อ.ภาพพิมพ์ วังบุญคง ฐานข้อมูลตีพิมพ์ ERIC

การจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องผลิตรายการและสื่อการสอน ชั้น 3 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 93 คน

# อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์ มร.ลพ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ yakto การจัดการเรียนรู้ฯ



เมื่อวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกวางพาน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมด้วย อ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ yakto การจัดการเรียนรู้ฯ และหลักสูตรผู้แนะนำการเรียนรู้ ร่วมกับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ โดยมีคณาจารย์จำนวน 115 คนเข้าร่วมการอบรม

การอบรมในครั้งนี้นับว่าให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำในการนำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาครู รวมถึงครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สสวท. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการพัฒนาระบบการผลิตครูให้มีความสมดุลทั้งคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนพัฒนาวัฒนธรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตและสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรครูของท้องถิ่นและประเทศต่อไป



# มร.สป. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการเปิดการเดินรถไฟเชิงพาณิชย์และขับเคลื่อนงานวิจัย ประจำปี 2568



ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ลีติยาปราโมทย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.ปณณทัต กัลยา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ อ.ปิยะ วัฒนพาณิชย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ นักวิจัยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเปิดการเดินรถไฟเชิงพาณิชย์ และขับเคลื่อนงานวิจัย ประจำปี 2568 ร่วมกับตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และการรถไฟแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมบูรฉัตร สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้อำนวยการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบนโยบายการดำเนินโครงการเดินรถไฟเชิงพาณิชย์และการขับเคลื่อนงานวิจัยประจำปี 2568 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์มาแล้ว 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่อง "การนำผลงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือมาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ซึ่งได้มีการกำหนดการเดินรถไฟเชิงพาณิชย์ทั้งในฤดูกาลท่องเที่ยว และนอกฤดูกาลท่องเที่ยวในตลอดปี 2568 นี้ ด้วยขบวนรถไฟที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาในการใช้ขบวนรถไฟที่ตกแต่งใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในนามรถไฟขบวน "Royal Blossom" เพื่อใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในแต่ละภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นสังกัดของนักวิจัย โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)



# มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ มร.สป. จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567



ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรหมแสน รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิद्या เหล่มตระกูล ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ อ.ดร.นุสรุา แสงอร่าม ผศ.ศุภวุฒิ ผากา กรรมการ นางสาวรัตนศิริ ยืนยง กรรมการและเหรัญญิก นายจตุพร จันทรมา กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน นางสาวศศธร เครืออนันตา และ นางสาวหอมนวล ศรีริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



# สวพ. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมของพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมของพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ รศ.ธิดิมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จารึก สิงห์ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมของพี่เลี้ยงนักวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในองค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษากับนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยได้ และเพื่อสร้างสมรรถนะด้านการประเมินที่ครอบคลุมมูลค่าทางสังคมทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินและขั้นตอนวิธีการเขียนสรุปรายงานข้างต้น (Preliminary Report) ให้กับพี่เลี้ยงนักวิจัยและนักวิจัย ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 112 คน จาก 7 คณะ

## คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิยดา เหล่ามตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานร่วมกับคณะร่วมผลิตวิชาชีพครู ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 15 สาขาวิชา อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ ผศ.ดร.ปณตนนท์ เกียรติประภากุล ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา และ ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิ่น พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แนวทางการปฏิบัติการวิชาชีพครูทั้งในและนอกระบบการศึกษาภาวะเทียบและขอปฏิบัติการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องเข้าร่วม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองควรรทราบ

การดำเนินกิจกรรมในส่วนต้นแบบการแต่งกายและตัวอย่างการเป็นนักศึกษาที่เหมาะสม ได้รับความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นำทีมโดย นายวรัญญู เป็นบุญ นายกสิมสรณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาใหม่นำไปปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง และในช่วงบ่ายนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจากสาขาวิชาของตนเองทั้ง 15 สาขาวิชา





มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
www.lpru.ac.th

เปิดรับสมัคร  
**นักศึกษาใหม่**  
ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2567

**WALK**  
in LPRU

5 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป  
ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1  
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ติดต่อสอบถาม  
การสมัคร

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162  
☎ 086-4215760 ☎ 0850294697

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม

**พิธีไหว้ครู** ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

"น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู"

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตั้งเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ

๑. ตัวแทนนักศึกษาถือพาน ข้อมพิดีการ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วม แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๓. นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๕ ร่วมการนำขอมพิดีผ่านออนไลน์ บนเพจเฟสบุ๊ค กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง @activity999

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอเชิญร่วมงาน RAINS for Upper Northern Food Valley :  
การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรปลอดภัย ภาคเหนือตอนบน สู่ความยั่งยืน

วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ กาดนึ่งก้อม (หนองกระเทียม)  
เวลา 09.00-14.00 น

พบกับ 3 กิจกรรมภายในงาน

การเสวนา RAINS for Upper Northern Food Valley

Show Case ผลงานวิจัย 4 โครงการ

ประกวด หนูน้อยเกษตรปลอดภัย

สอบถามรายละเอียด โทร. 08-3930-6177

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  
ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

**กยศ.รวมใจ** บันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ **ปีที่ 11**

เกิดท้องค์ราชัน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  
28 กรกฎาคม 2567

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567  
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยความร่วมมือจาก

ขอเชิญน้อง ๆเยาวชน  
ระดับมัธยมปลาย ทั่วประเทศ

**ประกวด**  
**สื่อสร้างสรรค์**

เกิดคุณสถาบันหลักของชาติ ระดับเยาวชน

ในหัวข้อ "6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น"

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า  
**200,000** บาท

เปิดรับสมัคร  
ตั้งแต่ 10 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 67  
(ปิดรับสมัครเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 มิ.ย. 67)

เริ่มส่งผลงาน  
ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 26 ก.ค. 67  
(ปิดรับผลงานเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 ก.ค. 67)

สมัครและติดตาม  
ความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่  
<https://www.prd.go.th>

**MG LPRU**

**รับนักศึกษาใหม่** รอบ 2

สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี  
ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

บัดนี้ถึง 23 มิ.ย. 2567

กรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์  
พิมพ์ใบสมัครส่งด้วยตนเอง  
พร้อมแบบเอกสารส่ง ได้ที่  
ห้อง 3623 ชั้น 2  
คณะวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
(วันจันทร์-ศุกร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
โทร. 090-9197442 (ในวันเวลาราชการ)  
MG LPRU

**ITA 2024**

TRANSPARENCY  
WITH QUALITY

โปร่งใสอย่างมี**คุณภาพ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ราชภัฏลำปางร่วมใจ  
**เข้มข้มปลอดภัย**  
**สร้างวินัยจราจร**

มีวินัยใหม่ เข้มข้มอย่างปลอดภัย ใจผูกพันทุก